

Số: /TTYT-CV

Thiệu Hóa, ngày 28 tháng 6 năm 2024

V/v tăng cường bảo đảm ATTT đối với
Công tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống
thông tin Giám định BHYT

Kính gửi: Trưởng trạm Y tế các Xã, Thị trấn;

Thực hiện Công văn số 1271/BHXH-CNTT ngày 27/6/2024 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) mạng đối với Công tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT). Trung tâm Y tế Thiệu Hóa đề nghị Trưởng trạm Y tế xã, thị trấn một số nội dung sau:

1. Thực hiện đăng ký địa chỉ IP

Trạm Y tế xã, thị trấn kết nối tới Công tiếp nhận dữ liệu của BHXH Việt Nam hoặc kết nối tới các hệ thống phần mềm khác thuộc ngành BHXH nhằm mục đích tra cứu, khai thác hoặc liên thông dữ liệu KCB yêu cầu phối hợp với VNPT Thiệu Hóa thực hiện đăng ký địa chỉ IP tĩnh và gửi bằng văn bản thông tin địa chỉ IP Internet (IP tĩnh) mà đơn vị đang sử dụng theo mẫu số 01 phòng giám định Bảo hiểm về TTYT trước ngày **10/7/2024 9** (Gửi cả bản mềm và bản cứng).

Lưu ý: Từ ngày 27/7/2024, chỉ các đơn vị đã đăng ký địa chỉ IP mới kết nối được tới hệ thống của ngành BHXH Việt Nam.

2. Thực hiện đăng ký tài khoản người sử dụng

Thực hiện đăng ký danh sách người sử dụng và quyền khai thác Công tiếp nhận dữ liệu thông qua chức năng “Đăng ký thông tin người sử dụng” trên Công tiếp nhận dữ liệu GDBHYT theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo (yêu cầu chọn chính xác các quyền của người sử dụng như AD, DM, CN, KC, LS, TB, TC, TK, TT đồng nhất với thông tin Mẫu số 01 gửi cơ quan BHXH).

Đồng thời gửi văn bản danh sách đăng ký theo mẫu số 01 về Phòng khám đa khoa – Trung tâm Y tế Thiệu Hóa trước ngày **12/7/2024** để phòng khám đa khoa phối hợp với Phòng giám định bảo hiểm xã hội và cơ quan cấp trên phê duyệt.

Từ ngày **01/8/2024**, BHXH Việt Nam triển khai đăng nhập theo tài khoản người dùng đã được các đơn vị đăng ký và ngừng hiệu lực các tài khoản dùng chung đã được BHXH Việt Nam cấp (từ ngày 01/8/2024, để đăng ký tăng, giảm tài khoản người dùng, cơ sở KCB sử dụng tài khoản có

quyền AD đã đăng ký và được cơ quan BHXH phê duyệt).

Trung tâm Y đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời (qua phòng khám đa khoa số điện thoại: 0979405916) để phối hợp, xử lý./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (đề b/c);
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN VĂN HUY